

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท-เอก ณ ต่างประเทศในโครงการอาจารย์ช่างเผือก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๓)

ตามที่ มหาวิทยาลัยได้มีประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนเพื่อไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท-เอก ณ ต่างประเทศในโครงการอาจารย์ช่างเผือก ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ และประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการประเภทคณาจารย์ประจำ นักวิจัย และสำหรับบุคคลภายนอก ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ไปแล้ว นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะกรรมการพิจารณาทุนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการประเภทคณาจารย์ประจำ นักวิจัย และสำหรับบุคคลภายนอก ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท-เอก ณ ต่างประเทศในโครงการอาจารย์ช่างเผือกแล้ว จึงประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท-เอก ณ ต่างประเทศในโครงการอาจารย์ช่างเผือก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๓) โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณจากเงินร้อยละ ๑๐ ที่จัดสรรจากรายได้ จากค่าธรรมเนียมฯ การบริการวิชาการ เงินรายได้ และเงินผลประโยชน์ และเงินบำรุงโรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ แผนงานการเรียนการสอน งานสนับสนุนการจัดการศึกษา กิจกรรมพัฒนามนุษย์ กองทุนพัฒนามนุษย์ งบเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนทั่วไป ๑.ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกของคณาจารย์ กองบริหารงานบุคคล ซึ่งมีรายละเอียดผู้รับทุน และเงื่อนไข ตามตารางดัดแนบ และมีขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับการรับทุน ดังนี้

๑. ผู้รับทุนจะต้องทำสัญญาการรับทุนกับมหาวิทยาลัย และจะต้องมีผู้ค้ำประกันตามแบบสัญญาที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยดาวน์โหลดสัญญารับทุนได้ที่เว็บไซต์ของกองบริหารงานบุคคล และส่งให้มหาวิทยาลัยภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศผลการคัดเลือกผู้รับทุน

๒. ผู้รับทุนต้องรายงานความก้าวหน้าและผลการศึกษาทุกภาคการศึกษาตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด และรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบตลอดระยะเวลาการศึกษาและรับทุนโดยผ่านต้นสังกัด

๓. ผู้รับทุนต้องปฏิบัติตามสัญญารับทุน ประกาศ และ/หรือระเบียบว่าด้วยการลาไปศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศของข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัย ตลอดจนแนวทางการไปศึกษาต่อตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดอย่างเคร่งครัด

๔. ให้ผู้รับทุนทำเรื่องขอเบิกเงินทุนจากมหาวิทยาลัยทุกกระยะ ๖ เดือน การเบิกจ่ายทุนงวดที่ ๑ เมื่อผู้รับทุนได้จัดทำสัญญาการรับทุนกับมหาวิทยาลัยแล้ว ให้ผู้รับทุนยื่นเรื่องขอเบิกจ่ายเงินทุนเสนอต่อมหาวิทยาลัยผ่านส่วนงานต้นสังกัด โดยให้ส่งเรื่องไปยังกองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย สำหรับการเบิกจ่ายทุนงวดต่อไปจนถึงสิ้นสุดระยะเวลาการรับทุนต้องแนบสำเนาแบบรายงานความก้าวหน้า, ผลการศึกษาและหลักฐานที่เกี่ยวข้องตลอดระยะเวลารับทุนมาด้วย โดยผ่านส่วนงานต้นสังกัดและให้ส่งเรื่องไปยังกองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย

๕. สำหรับผู้ที่ได้รับทุน ขอให้ส่งประมาณการค่าใช้จ่ายตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินวงเงินที่ได้รับทุนตามแบบฟอร์มดั่งแนบ และส่งให้มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติภายใน ๑๕ วัน หลังจากได้รับทราบผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนฯ ในประกาศฉบับนี้ แล้วถึงจะเบิกจ่ายทุนได้ โดยผ่านส่วนงานต้นสังกัด เพื่อที่มหาวิทยาลัยจะได้ใช้เป็นข้อมูลสำหรับการจัดสรรงบประมาณในแต่ละปีต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ - ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙



(ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นางสาวสุกัญญา
นางสาวสุกัญญา ๒ เชียงใหม่
๑ สิงหาคม ๒๕๕๙

สรุปผลการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครรับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอกในต่างประเทศ ในโครงการอาจารย์ข้างเผือก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๓)

ผู้รับทุน	ตำแหน่ง/สังกัด	สาขาที่ไปศึกษา/มหาวิทยาลัย (ศึกษาระดับปริญญาโท-เอก)	ทุนที่ได้รับ	หมายเหตุ
นายสุพฤทธิ์ ตั้งพฤทธิกุล	บุคคลภายนอกตามความต้องการของคณะ วิศวกรรมศาสตร์ - มีอัตรารองรับเพื่อการ บรรจุแล้ว ตำแหน่ง อาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ E๑๙๐๐๔๓ คณะวิศวกรรมศาสตร์	วิศวกรรมปิโตรเลียม (Petroleum Engineering) ณ The University of Adelaide ประเทศออสเตรเลีย (ระดับปริญญาโท) และศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ The University of Leeds สหราชอาณาจักร (The University of Adelaide อยู่ในอันดับที่ ๑๐๐ ของโลก ซึ่งได้รับการรับรองการจัด อันดับโดย QS World University Rankings ๒๐๑๔-๒๐๑๕ และอยู่ในลำดับที่ ๑๖๔ ของโลก ซึ่งจัดอันดับโดย Times Higher Education World University Rankings ๒๐๑๔-๒๐๑๕ (ระดับปริญญาโท) และ The University of Leeds อยู่ในอันดับ ที่ ๙๗ ของโลก ซึ่งได้รับการรับรองการจัด อันดับโดย QS World University Rankings ๒๐๑๔-๒๐๑๕, อยู่ในลำดับที่ ๑๕๖ ของ โลก และอยู่ในลำดับที่ ๗๖ ของโลก ใน สาขาวิชา Engineering & Technology ซึ่ง จัดอันดับโดย Times Higher Education World University Rankings ๒๐๑๔-๒๐๑๕ (ระดับปริญญาเอก) ตามที่มหาวิทยาลัย กำหนด)	ให้ได้รับเงินทุนตามที่จ่ายจริง ทุนละไม่เกิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาท) ต่อปี ระยะเวลารับทุนไม่เกิน ๔ ปี ๖ เดือน ตาม ระยะเวลาตามหลักสูตรการศึกษา (ระดับปริญญา โท-เอก) ตามประกาศมหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ (ข้อ ก.๑.๑.๒)	โดยมีเงื่อนไขว่าต้องทำเรื่องบรรจุใน ตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ให้ เรียบ ร็ อ ย ตาม ป ระ ก า ศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัคร คัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนเพื่อไปศึกษา ต่อในระดับปริญญาโท-เอก ณ ต่างประเทศ ในโครงการอาจารย์ ข้างเผือก ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ และเมื่อเสร็จสิ้นการศึกษา แล้ว ให้กลับมาบรรจุเป็นพนักงาน มหาวิทยาลัยประจำ <u>หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาโท</u> <u>กำหนดไว้ ๑ ปี ๖ เดือน</u> <u>หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาเอก</u> <u>กำหนดไว้ ๓ ปี</u>